

Và sau đây chúng tôi xin phép điếm qua một số câu hỏi mà chúng tôi đã được nhận trong suốt quá trình trình bày của các diễn giả.

Tôi xin phép đặt câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề định cư tại Mỹ theo diện EB5, cụ thể là của khách hàng Minh Anh Trần, cụ thể là: “Tôi được biết Mỹ có bộ luật FATCA siết chặt nguồn tiền của công dân và người cư trú của Mỹ trên toàn cầu, vậy thẻ xanh EB5 của Mỹ có phải chịu thuế toàn cầu áp dụng lên công dân Mỹ hay không? Ngoài ra, với bộ luật FATCA, việc mở tài khoản ngân hàng ngoài Mỹ sẽ bị các ngân hàng soi xét rất kỹ, vậy có áp dụng với thẻ xanh EB5 hay không?”

Với câu hỏi này của khách hàng Minh Anh Trần, tôi xin mời đại diện phía IMMICA sẽ tư vấn.

Xin cảm ơn câu hỏi của anh Minh Anh Trần. Dạ đúng như anh đã tìm hiểu, thì đối với người có sở hữu thẻ chứng nhân/quốc tịch thì sẽ cần phải khai thuế hàng năm. Như vậy thì, chúng ta có khoản thu nhập trên toàn thế giới, ví dụ như ở Việt Nam hay ở Mỹ, thì chúng ta đều phải khai thuế cho khoản thu nhập này. Còn về việc mở tài khoản, tôi muốn nhờ phía HSBC chia sẻ thêm về các luật, đặc biệt mời cô Mary chia sẻ thêm với khách hàng rằng, nếu như chúng ta có thẻ chứng nhân/quốc tịch, thì khi chúng ta mở thẻ trên toàn cầu sẽ có yêu cầu gì đặc biệt/cần khai báo gì hay không? Xin mời cô Mary.

Xin mời đại diện từ phía HSBC, cụ thể là cô Trang Nguyễn và cô Mary, giải đáp những băn khoăn của anh Minh Anh. Tôi xin nhắc lại câu hỏi: “Tôi biết Mỹ có bộ luật FATCA siết chặt nguồn tiền của công dân và người cư trú của Mỹ trên toàn cầu, vậy thẻ xanh EB5 của Mỹ có phải chịu thuế toàn cầu áp dụng lên công dân Mỹ hay không? Ngoài ra, với bộ luật FATCA, việc mở tài khoản ngân hàng ngoài Mỹ sẽ bị các ngân hàng soi xét rất kỹ, vậy có áp dụng với thẻ xanh EB5 hay không?” Xin mời đại diện phía HSBC.

Tôi xin tóm tắt lại câu trả lời của cô Mary là: Chỉ cần Quý khách có thẻ VISA/thẻ xanh thì Quý khách đã có thể mở tài khoản ở Mỹ. Quý khách có thể cung cấp về số an sinh xã hội (society number), cũng như mã số thuế thêm vào hồ sơ để quá trình hoàn thành các thủ tục dễ dàng hơn. Và cho vấn đề tiếp theo: Nếu có thẻ xanh/VISA thì tôi có được mở tài khoản tại Mỹ theo diện EB5 hay không? -> Tôi cũng xin chia sẻ thêm, HSBC Việt Nam có thể hỗ trợ Quý khách mở tài khoản tại Mỹ, nếu như thoả những điều kiện sau đây:

- Phải là khách hàng của HSBC Premier
- Có giấy tờ hợp lệ bao gồm VISA định cư/thẻ xanh

Còn về các phương diện khác như thuế/các yếu tố khác thì tùy trường hợp HSBC Mỹ sẽ tư vấn thêm cho từng Quý khách.

Xin cảm ơn cô Mary, cô Trang Nguyễn và cô Nhài Nguyễn. Nhân đây tôi xin gửi thêm một câu hỏi khác liên quan đến việc chứng minh nguồn tiền, cũng từ khách

hàng Minh Anh Trần. Cụ thể là: “Để chứng minh nguồn tiền từ kinh doanh, thì có phải giữ lại các biên bản hợp đồng/phiếu thu/biên bản nhận cổ tức/giấy tờ chứng minh sở hữu công ty hay không?” Xin mời cô Nhài Nguyễn từ phía ImmiCa giải đáp thắc mắc, cũng như gửi một vài lời khuyên đến khách hàng.

Xin cảm ơn Duyên, và cảm ơn anh Minh Anh, tôi xin trả lời cho câu hỏi này. Về nguyên tắc, khi chúng ta chứng minh khoản tiền đầu tư để tham gia chương trình EB5 thông qua hình thức lợi nhuận từ doanh nghiệp, thì chúng ta sẽ cần những giấy tờ cơ bản như sau:

- Giấy phép đăng kí kinh doanh của anh/chị lần đầu tiên và những lần thay đổi tiếp theo
- Báo cáo tài chính thể hiện doanh thu, chi phí và lợi nhuận được phân bổ sau thuế trong ít nhất 5-7 năm gần nhất, từ đó có thể thể hiện được lợi nhuận tích lũy để trích phần này đem đi đầu tư. Ngoài ra, nếu anh/chị là cổ đông của công ty, anh/chị sẽ cần thêm những giấy tờ liên quan đến chứng minh sở hữu cổ tức/biên bản phân bổ những khoản lợi nhuận của mình.

Trên đây là những giấy tờ cơ bản nhất, ngoài ra, chúng ta cũng cần những giấy tờ bổ sung thêm để tăng độ tin tưởng cho hồ sơ của mình, ví dụ như hợp đồng lớn giao dịch cùng các công ty khác, để thể hiện thêm sự hoạt động của doanh nghiệp mình để tạo ra được lợi nhuận này. Và chi tiết hơn, đối với mỗi một hồ sơ, cố vấn đầu tư của ImmiCa sẽ trao đổi trực tiếp, và luật sư cũng sẽ xem xét hồ sơ để hoàn tất thủ tục cho Quý khách để có thể nộp theo dạng chứng minh tài chính theo công ty. Nếu anh Minh Anh Trần có quan tâm thì cứ liên hệ với ImmiCa hoặc HSBC Premier để chúng tôi có thể hỗ trợ trực tiếp cho gia đình mình nhé.

Xin cảm ơn cô Nhài Nguyễn. Và có một câu hỏi chúng tôi muốn hỏi đại diện của HSBC Premier, về việc mở tài khoản như sau: “Tôi có thể chuyển tiền sang Mỹ theo các hình thức nào? Ví dụ, tôi có thể mở một tài khoản tại Mỹ trước rồi chuyển tiền sang tài khoản đó, hay là chuyển thẳng tiền đầu tư từ tài khoản cá nhân của tôi tại Việt Nam/nước ngoài sang dự án tôi đầu tư?”

Xin cảm ơn anh Minh Anh Trần đã đặt ra câu hỏi này. Chúng tôi xin trả lời rằng mọi hoạt động chuyển tiền của HSBC Việt Nam đều phải tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều đó có nghĩa là hiện tại, HSBC có thể hỗ trợ cho Quý khách chuyển tiền theo mục đích du học và mục đích định cư, cũng như hỗ trợ người thân. Mọi hỗ trợ chuyển tiền từ HSBC đều để phục vụ mục đích cá nhân, chứ hiện nay chúng tôi không hỗ trợ chuyển tiền cho mục đích đầu tư. Quý khách có thể liên hệ thêm ImmiCa để nhận sự tư vấn và hỗ trợ trong việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

Xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Trang. Thưa anh Minh Anh Trần và những quý vị đang theo dõi chương trình, đối với việc chuyển tiền để đầu tư EB5, thì vấn đề

mà anh/chị đang quan tâm cũng là một trong những yếu tố để quyết định sự thành công cho bộ hồ sơ của chúng ta. Khi chúng ta đã chứng minh tài chính rồi, thì nguồn tiền đi được đến Mỹ hoặc đến được dự án đầu tư cũng cần được thể hiện rõ ràng trên tất cả các thủ tục qua Ngân hàng. Và đặc biệt, tất cả các giai đoạn chuyển tiền này cũng phải tuân theo các quy trình trong Luật Ngoại Hối của Việt Nam, và điều kiện của Sở Di Trú. Đối với việc chuyển tiền đầu tư EB5 cho các nhà đầu tư Việt Nam chúng ta, với mỗi gia đình sẽ có những lợi thế khác nhau, và quý vị sẽ nhận được sự tư vấn riêng dựa vào các lợi thế đó từ các nhân viên của ImmiCa.

Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi, và tôi xin mời cô Nhài nán lại một chút để giải đáp thêm một câu hỏi của khách hàng. Đó là: “Nếu như tôi có đầu tư 500.000 đô la Mỹ để được thẻ xanh, nhưng hồ sơ của tôi bị từ chối thì sẽ như thế nào?”

Trước tiên, đây là một câu hỏi hay, và hầu hết những khách hàng của Nhài đều có chung sự quan tâm này. Tôi có thể hiểu câu hỏi Quý khách là: Trong trường hợp Quý khách đầu tư nhưng hồ sơ bị từ chối thì khoản tiền đầu tư này sẽ được xử lý như thế nào? Có được hoàn lại cho Quý khách hay không?

Với mỗi một dự án đầu tư thì sẽ có những chính sách khác nhau, có thể đầu tư theo dạng sở hữu để sinh lời (với lợi nhuận từ 3-4%/ năm), hoặc có thể đầu tư theo dạng cho vay (tài sản thế chấp và đáo hạn tài khoản vay). Trong trường hợp hồ sơ của Quý khách bị từ chối, và dự án đầu tư của Quý khách dưới dạng sở hữu thì Quý khách vẫn sẽ tiếp tục nhận được lợi nhuận từ những hoạt động đó, hoặc nhận lại khoản tiền này sau khi kết thúc việc đầu tư. Đối với việc đầu tư theo hình thức cho vay, thì chúng ta cần chờ đến khi đáo hạn tài khoản vay để lấy lại số tiền đầu tư của mình. Tuy nhiên, những dự án mà ImmiCa chúng tôi đã chọn lọc để đem đến cho khách hàng, đều có những điều khoản đặc biệt riêng để bảo vệ quyền lợi cho Quý khách, nếu hồ sơ bị từ chối, tiền đầu tư của Quý khách sẽ được hoàn lại trong khoản thời gian từ 30 – 90 ngày tùy theo dự án, đây cũng là điểm khác biệt của ImmiCa so với các tổ chức khác trên thị trường. Và để có được lợi thế này, ImmiCa cũng dựa vào việc huy động các nhà đầu tư EB5 rất lớn của mình, để đem đến sự bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Xin cảm ơn cô Nhài Nguyễn về những chia sẻ rất thiết thực và giúp cho khách hàng cảm thấy an tâm. Phần tiếp theo, tôi xin dành 2 câu hỏi cho đại diện của HSBC liên quan đến vấn đề mở tài khoản. Câu thứ nhất thuộc về khách hàng Đào Võ và câu thứ 2 của khách hàng Nga Lê.

Chúng tôi nhận được câu hỏi của khách hàng Đào Võ rằng: “Nếu chưa từng có tài khoản HSBC, và cũng không có người thân là khách hàng HSBC Premier, nhưng đã có EB5 đã được duyệt thì có thể mở tài khoản HSBC tại Mỹ hay không?”

Câu hỏi thứ 2 tương tự của khách hàng Nga Lê: “Tôi có thể trực tiếp mở tài khoản HSBC tại Mỹ qua cổng online được không?” Xin mời cô Trang Nguyễn giải đáp thắc mắc cho chúng ta.

Tôi xin phép trả lời câu hỏi đầu tiên, và câu thứ 2 tôi xin nhường cho cô Mary. Tôi xin trả lời rằng, để được phục vụ bất cứ dịch vụ kết nối quốc tế nào của HSBC, điều kiện đầu tiên cần đáp ứng chính là Quý khách phải là khách hàng HSBC Premier. Do vậy, chúng tôi khuyến khích Quý khách mở tài khoản HSBC Premier tại Việt Nam, và sau đó chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ của Quý khách sang HSBC Mỹ để tiến hành mở tài khoản bên Mỹ. Như tôi có nhấn mạnh rằng, Quý khách cần có đầy đủ các hồ sơ hợp lệ về: Visa cho mục đích du học & Visa cho mục đích định cư, thì Quý khách có thể dễ dàng mở tài khoản tại Mỹ. Câu hỏi thứ 2 của chị Nga Lê về việc có thể mở tài khoản HSBC Premier Mỹ trực tuyến được không. Câu hỏi này tôi xin được đặt cho cô Mary.

Câu trả lời của cô Mary là hoàn toàn có thể, vì đây là một trong những cách mà Quý khách hoàn toàn có thể mở tài khoản tại Mỹ, như khi này chúng tôi có trình bày:

- Mở tài khoản thông qua dịch vụ của Ngân hàng quốc tế của HSBC trước khi đến Mỹ
- Mở tài khoản trực tiếp tại Mỹ
- Nộp đơn online trên website chính thức của HSBC Mỹ

Xin cảm ơn cô Trang và cô Mary. Xin mời cô Trang nán lại để tôi tiếp tục gửi một câu hỏi liên quan đến Thẻ Tín Dụng Mỹ. Câu hỏi từ khách hàng Nhân Nguyễn hoặc Nhân Nguyễn, cụ thể là: “Tôi phải làm như thế nào để có được Thẻ Tín Dụng Mỹ trong khi tôi đang có tài khoản HSBC Premier tại Mỹ và Việt Nam?”

Tôi xin được dịch lại phần trả lời của cô Mary: Nếu quý khách đã là khách hàng của HSBC Premier tại Mỹ và Việt Nam, thì Quý khách hoàn toàn có thể mở một Thẻ Tín Dụng tại Mỹ. Trong trường hợp Quý khách có mở Thẻ Tín Dụng tại Việt Nam, HSBC Mỹ cũng sẽ có rất nhiều cách để kiểm tra lịch sử tín dụng mà Quý khách đang xài tại Việt Nam và các nước khác để tiến hành đánh giá đầy đủ hơn, và giúp Quý khách xây dựng điểm tín dụng ở Mỹ.

Xin cảm ơn cô Trang Nguyễn và cô Mary, tôi cũng xin gửi thêm câu hỏi từ Quý khách hàng Nhân Nguyễn hoặc Nhân Nguyễn liên quan đến việc mở tài khoản như sau, và muốn nhận giải đáp từ cô Mary. Câu hỏi như sau: “Tôi có mở một công ty LLC tại Seattle nhưng chưa mở tài khoản cho công ty này được, vì tôi không thể có mặt ở Mỹ vì dịch Covid-19. Vậy có cách nào mở tài khoản cho công ty của tôi hay không? Tôi phải liên hệ với ai và quy trình như thế nào?”

Tôi xin dịch lại phần trả lời của cô Mary: Hiện tại, đối với việc mở tài khoản cho doanh nghiệp, bắt buộc chủ doanh nghiệp cần phải có mặt tại HSBC Mỹ. Ngoài ra, do chiến lược phát triển thị trường, HSBC Mỹ hiện không có dịch vụ để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cô Mary hiện cũng không biết quy mô doanh nghiệp của Quý khách như thế nào, tuy nhiên, Quý khách cần đạt được mức doanh thu tối thiểu là 5 triệu đô la Mỹ, thì lúc đó HSBC mới có thể hỗ trợ. Đối với vấn đề này, nếu Quý khách muốn tìm hiểu thêm thì có thể để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ sau để tư vấn trực tiếp và kĩ càng hơn cho Quý khách.

Bây giờ tôi xin phép chuyển qua nhóm câu hỏi liên quan đến chủ đề vay thế chấp tại nước ngoài. Có quý khách tên là Trang Phạm Thị gửi cho chương trình 2 câu hỏi.

Đầu tiên là nếu khách hàng vay để mua một ngôi nhà trị giá 700.000 USD, sau đó thế chấp ngân hàng HSBC để vay 500.000 USD để chứng minh nguồn tiền làm EB5 có được không?

Thứ hai, nếu không làm được như trường hợp trên thì khách hàng vay 700.000 USD thì HSBC hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm? Có được vay 500.000 USD và trả bằng báo cáo tài chính thanh toán ở Việt Nam được hay không?

Xin mời cô Trang Nguyễn và cô Mary hỗ trợ chúng tôi.

Câu hỏi đầu tiên là khách hàng vay để mua một ngôi nhà trị giá 700.000 USD, sau đó thế chấp ngân hàng HSBC để vay 500.000 USD để chứng minh nguồn tiền làm EB5. Tôi xin trả lời là trong trường hợp này, HSBC không thể hỗ trợ. Nếu không làm được như trường hợp trên thì khách hàng vay 700.000 USD thì HSBC hỗ trợ vay được bao nhiêu phần trăm? Có được vay 500.000 USD và trả bằng báo cáo tài chính thanh toán ở Việt Nam hay không? Tôi xin phép trả lời cho câu hỏi phía trên là chúng tôi không thể hỗ trợ mua nhà rồi vay thế chấp để chứng minh EB5 thì không thuộc chức năng của HSBC Việt Nam. Điều thứ 2, nếu quý khách đủ điều kiện mở tài khoản tại Mỹ và đủ điều kiện chuyển tiền của NHNN Việt Nam, đồng thời qua được vòng thẩm định của HSBC tại Mỹ cung cấp thì tối đa quý khách có thể vay 70% tổng giá trị tài sản. Về mặt chứng minh nguồn tiền có thể đảm bảo được có đủ khả năng trả nợ bao gồm khả năng tài sản của quý khách không những chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài thì quý khách cũng có thể được dùng để chứng minh để được vay số tiền này. Về việc được trả bằng báo cáo tài chính thanh toán ở Việt Nam hay không? Tôi xin trả lời như sau: Đây là một phần yếu tố để HSBC tại Mỹ có thể thẩm định hồ sơ của quý khách nên hiện tại tôi xin phép chỉ trả lời ở mức độ tương đối để nắm được thông tin này. Tuy nhiên, quý khách muốn tìm hiểu sâu hơn thì tôi có thể kết nối quý khách với trung tâm HSBC Mỹ để đáp ứng nhu cầu vay này của quý khách hàng. Xin cảm ơn.

Xin cảm ơn cô Trang và chúng tôi xin quay lại với một số câu hỏi cho ImmiCa như sau cụ thể là khách hàng Chương Nguyễn có đặt câu hỏi đến ImmiCa như

sau là: “Nếu tôi đầu tư một doanh nghiệp ở Mỹ nhưng không định cư thường xuyên thì như thế nào?” Và tiếp theo một câu hỏi của khách hàng Nhật Vũ: “Nếu tôi chuyển dần tài sản với số tiền lớn của tôi qua Mỹ thì có phải đóng thuế tại Mỹ không? Nếu ở Việt Nam đã đóng rồi. Nhờ ImmiCa hỗ trợ chúng tôi ạ.

Dạ vâng, Quyên xin phép chia sẻ câu hỏi đầu tiên trước nha. Câu hỏi của anh Chương Nguyễn, “Nếu tôi đầu tư một doanh nghiệp ở Mỹ nhưng không định cư thường xuyên thì như thế nào?”. Theo như Quyên hiểu thì anh đang đầu tư theo chương trình EB5 đúng không ạ? Nếu mình đầu tư và có thẻ xanh định cư Mỹ và không có thời gian để sinh sống thường xuyên ở Mỹ thì bị ảnh hưởng gì hay không? Theo như Quyên hiểu câu hỏi này là như vậy.

Khi các anh chị là nhà đầu tư EB5, anh chị đã chấp nhận Visa và có thể xanh Mỹ có nghĩa là chúng tôi là thường trú nhân của Mỹ. Điều kiện duy trì thường trú nhân là chúng ta phải có thời gian sinh sống đúng theo quy định của Mỹ, đó là ít nhất 6 tháng cộng dồn trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, đối với các anh chị là chủ doanh nghiệp hay là nhà quản lý cao cấp thì các anh chị còn nhiều kế hoạch tại Việt Nam nhiều hơn thì anh chị có thể xin re-entry permit là một hồ sơ hay là một thẻ sinh sống và làm việc bên ngoài nước Mỹ. Khi mà chúng ta có re-entry permit này, khi chúng ta đi về Việt Nam rồi nhập cảnh vào Mỹ thì chúng ta cũng sẽ không bị hỏi bởi nhân viên nhập cư tại đó “Tại sao có thể xanh mà anh chị không đủ thời gian?” Chúng ta sẽ được giải trình trước. Thế nên, ImmiCa cũng khuyên là các anh chị có thể hoàn toàn liên hệ với ImmiCa để hỗ trợ hồ sơ EB5, quan trọng hơn hết là vẫn duy trì được công việc, tài sản và thời gian sinh sống tại Việt Nam.

Xin cảm ơn cô Quyên, tôi xin được phép gửi thêm hai câu hỏi nữa đang quan tâm tình hình định cư Mỹ, cụ thể là khách hàng Quỳnh Trần, khách hàng hỏi rằng: “nếu tôi chuyển tiền thì bắt buộc phải có Visa định cư, thế nhưng chuyển tiền dạng đầu tư không có Visa thì làm sao để chuyển?”. Câu hỏi thứ 2 là thuộc về anh Chương Nguyễn về chủ đề định cư tại Mỹ, “Nếu như khi đến Mỹ thì có cần số an sinh xã hội hay không?”. Xin mời phía đại diện bên phía ImmiCa hỗ trợ chúng tôi về câu hỏi của khách Quỳnh Trần và khách Chương Nguyễn.

Vâng, câu hỏi của chị Quỳnh thì Nhà vừa giải đáp cho anh Minh rồi đúng không ạ? Về việc chuyển tiền theo diện EB5 để đầu tư vào các dự án thì cần phải thể hiện rõ ràng trên tất cả giấy tờ như sao kê theo đường chính thống ngân hàng và cũng phải tuân thủ theo quy định của luật pháp và luật kiều hối tại Việt Nam nữa. Thế nên, mỗi một gia đình sẽ có một lợi thế khác nhau. Xin chị Quỳnh để lại thông tin để Nhà có thể định hướng chuyển tiền theo lợi thế của gia đình mình. Còn câu hỏi của anh Chương, “Nếu như khi đến Mỹ thì có cần số an sinh xã hội hay không?”. Thừa anh chị, số an sinh xã hội là đặc quyền đặc biệt của thường trú nhân và người có quốc tịch Hoa Kỳ. Nếu chúng ta là nhà đầu tư thông thường thôi thì chúng ta sẽ được cấp **mã số thuế cá nhân IPIN** nhằm theo dõi

các khoản đầu tư cũng như thuế và thu nhập chúng ta cần phải thực hiện nghĩa vụ với chính phủ Hoa Kỳ. Còn nếu chúng là người nhập cư theo dạng bất kỳ như là anh chị em bảo lãnh hay bố mẹ bảo lãnh con cái theo diện đầu tư thì qua Mỹ chúng ta mặc định sẽ có 2 giấy tờ được cấp liền sau khi chúng ta nhập cảnh, đó là thẻ xanh và số an sinh xã hội SSN.

Xin cảm ơn cô Nhài. Ngoài ra, chúng tôi gửi thêm một vài câu hỏi liên quan đến vấn đề định cư tại Mỹ như sau. Câu hỏi từ bạn Linh Hoàng, “Du học sinh có thể đứng tên mua nhà được không?”. Câu hỏi từ bạn Chi Đặng “Nếu đưa đơn đi EB5 còn kinh doanh tại Việt Nam, vậy có thẻ xanh tại Mỹ thì thu nhập từ việc kinh doanh tại Việt Nam có phải đóng thuế cho cả Mỹ và Việt Nam không? Trường hợp đương đơn là người vợ đứng tên công ty tại Việt Nam và đương đơn không đứng tên công ty tại Việt Nam thì có phải chịu thuế tại Việt Nam không?” Rất cảm ơn và xin mời phía ImmiCa.

Tôi xin lặp lại câu hỏi đầu tiên, “Du học sinh có thể đứng tên mua nhà được không?” Theo luật pháp Mỹ, tất cả các nhà đầu tư trên 18 tuổi đều có thể sở hữu được nhà tại Hoa Kỳ. Nếu các bạn đang ở Việt Nam hoặc đang đi du học đều có thể đứng tên để sở hữu căn nhà nếu trên 18 tuổi.

Cảm ơn chị Nhài và xin phép chị giải đáp cho câu hỏi của chị Chi Đặng về câu hỏi chịu thuế cho việc kinh doanh tại Mỹ và Việt Nam.

Khi mà anh chị trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ thì chúng ta kèm theo quyền lợi và nghĩa vụ quan trọng là khai thuế. Khi chúng ta là thường trú nhân rồi thì tất cả các khoản thu nhập tại cả Mỹ và Việt Nam thì chúng ta đều phải khai báo. Tuy nhiên, đối với mỗi một gia đình đều có một mức thu nhập khác nhau nên nghĩa vụ thuế cũng sẽ khác nhau. Thế nên chúng ta nên liên hệ với cố vấn về thuế CPA để hoạch định khai thuế như thế nào cho hiệu quả nhất. Tất nhiên là chúng ta cần phải thực hiện nghĩa vụ khai thuế rồi nha các anh chị.

Xin cảm chị Nhài. Một câu hỏi tiếp theo dành cho HSBC Premier tại Mỹ, cụ thể là khá nhiều khách hàng quan tâm là “HSBC có chi nhánh nào tại Mỹ?”. Xin mời cô Mary chia sẻ.

Xin cảm ơn Mary và tôi xin lược sơ câu trả lời của Mary như sau. Hiện tại, tại Mỹ chúng tôi đã áp dụng chính sách không phục vụ khách hàng cá nhân, tuy nhiên chúng tôi đã chuyển hướng sang một ngân hàng đầu tư, thế nên chúng tôi chỉ phục vụ khách hàng HSBC Premier mà thôi. Hiện nay, chính sách của chúng tôi là không mở nhiều chi nhánh và điều hướng dịch vụ hỗ trợ Quý khách hàng thông qua dịch vụ online. Tất cả những yêu cầu liên quan đến việc Quý khách phải có mặt đều đã được huỷ bỏ đối với khách hàng đã là HSBC Premier. Nếu

khách hàng ở bất kì đâu tại Mỹ thì chúng tôi đều có thể phục vụ Quý khách thông qua kênh trực tuyến. Xin cảm ơn.

Kính thưa quý khán giả vì thời lượng của chương trình có hạn. Xin phép dành 2 phút để đặt một câu hỏi về việc lập tài khoản HSBC Premier. Cụ thể câu hỏi đến từ hai vị khách, đầu tiên là chị Hà Kinh Thanh với câu hỏi: “Con tôi đang học đại học tại Mỹ, vậy khi con tôi muốn có Thẻ Tín Dụng tại ngân hàng HSBC cần có những điều kiện gì?” Và một câu hỏi thứ hai là “Làm thế nào để trở thành khách hàng Premier của HSBC?”

Câu hỏi này tôi xin nhờ cô Mary trả lời một phần và chia sẻ thêm của tôi như sau.

Tôi xin tóm tắt câu trả lời của cô Mary cũng như chia sẻ thêm về việc mở tài khoản ở HSBC như sau. Thứ nhất, khi con của Quý khách muốn sở hữu Thẻ Tín Dụng ở Mỹ thì con của Quý khách phải chứng minh thu nhập để có thể trả dư nợ thẻ Tín Dụng. Để làm được điều này thì tôi khuyến nghị Quý khách mở một cái **Join Account** với con của Quý khách để chúng tôi có cơ sở để đánh giá khả năng trả dư nợ Thẻ Tín Dụng cho con của Quý khách. Đối với HSBC Việt Nam thì tôi cũng có chia sẻ thêm như sau, để mở được Thẻ Tín Dụng cho con thì tốt nhất Quý khách nên là một khách hàng của HSBC Việt Nam, đặc biệt là HSBC Premier. Khi Quý khách là khách hàng của HSBC Việt Nam thì khách hàng hoàn toàn được hỗ trợ bởi dịch vụ khách hàng của HSBC Quốc tế. Chúng tôi có thể hỗ trợ Quý khách mở tài khoản cho con để đi du học. Như vậy Quý khách dễ dàng chuyển tiền và mở một **Join Account** để xem tình hình thu chi trong tài khoản như thế nào. Quý khách có thể mở Thẻ Tín Dụng dựa trên số dư hiện có tại Mỹ hoặc là nếu như con Quý khách hiện đang du học thì Quý khách có thể mở thẻ phụ để tạm thời chi tiêu.

Xin phép trả lời câu hỏi thứ hai “Làm sao để trở thành HSBC Premier?”. Với một đặc quyền là nếu khách hàng là HSBC Premier Việt Nam thì sẽ trở thành HSBC Premier toàn cầu. Điều kiện để mở một tài khoản HSBC Premier tại Việt Nam khá dễ hơn so với việc mở một tài khoản HSBC Premier tại Mỹ. Chính vì vậy, chúng tôi khuyên Quý khách nên mở tại Việt Nam để đội ngũ chúng tôi hỗ trợ dễ dàng hơn. Để trở thành HSBC Premier thì Quý khách cần phải duy trì số dư tối thiểu là trên 1 tỷ đồng trở lên hoặc là quý khách có dòng lương chuyển khoản vào tài khoản HSBC 100 triệu trở lên hoặc Quý khách có khoản vay 2 đến 5 tỷ đồng trở lên tại Việt Nam. Đó là điều khoản chung để cho một khách hàng mở một tài khoản HSBC Premier tại Việt Nam có thể tận hưởng toàn bộ đặc quyền trên toàn cầu. Xin cảm ơn.

Cảm ơn cô Trang Nguyễn. Kính thưa Quý khách, chúng tôi đang nhận được nhiều câu hỏi của nhiều khán giả theo nhiều chủ đề khác nhau theo vấn đề đã được chia sẻ. Vì vậy, tôi xin phép giải đáp các câu hỏi của Quý khách sau chương trình bằng cách liên hệ lại với Quý khách thông qua thông tin Quý khách

đã gửi đến cho chương trình. Chúng tôi xin phép kết thúc chương trình “Khai mở cơ hội toàn cầu” và chúng tôi xin phép Quý khách dành 1 đến 2 phút để đánh giá chương trình. Và bây giờ tôi xin phép kết buổi tọa đàm “Hỗ trợ hoạch định định cư tại Mỹ và khai mở cơ hội toàn cầu”. Chúng tôi cảm ơn Quý khách đã quan tâm và dành thời gian quý báu để tham dự chương trình và xin hẹn lại Quý khách hàng trong chương trình sắp tới của HSBC và ImmiCa. Kính chúc Quý khách một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy sức khỏe.